



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ



Đền thờ Liệt sĩ huyện Hưng Hà.

Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 25/7, huyện Kiến Xương tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng

đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tiêu biểu trong huyện tới dự. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Kiến Xương có gần 70.000 người tham gia quân đội và hàng nghìn người tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; trong đó, gần 7.000 người đã anh dũng hy sinh, hơn 5.000 người là thương binh, bệnh binh, gần 4.000 nạn nhân chất độc

hóa học, 15 tập thể, 10 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Toàn huyện đã trao tặng 215 sổ tiết kiệm, mua và cấp 155.337 thẻ bảo hiểm y tế, xây mới và tu sửa 421 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính

sách có hoàn cảnh khó khăn, nhận phụng dưỡng suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, tổ chức quy tập hài cốt 437 liệt sĩ về quê hương. Năm 2016, Kiến Xương đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình Đền thờ Liệt sĩ huyện.

Tại lễ kỷ niệm, UBND huyện đã khen thưởng 2 đơn vị, 3 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; trao 75 suất quà của UBND huyện và Đài Tiếng nói Việt Nam cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 25/7, huyện Thái Thụy tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và khởi động công trình Đền thờ Liệt sĩ huyện. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHỎNG VIÊN

Tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Toàn tỉnh hiện có 8 đền thờ liệt sĩ, 74 đài tưởng niệm, 56 nhà bia, 98 nghĩa trang liệt sĩ.

Năm 2017, Thái Bình được đầu tư 12 tỷ đồng từ ngân sách trung ương phục vụ công tác tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Ngoài ra, các huyện, thành phố cũng chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa

hàng chục tỷ đồng để tu sửa, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ, xây mới nhà bia, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

● Cầu lạc bộ Lê Quý Đôn vừa tổ chức gặp mặt hội viên là đối tượng chính sách.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHỎNG VIÊN



Khám bệnh cho đối tượng chính sách xã Phúc Khánh (Hưng Hà).

● 13.819 lao động được khám sức khỏe định kỳ

Thực hiện công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp và vệ sinh môi trường, 6 tháng đầu năm 2017, ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp tăng cường thực hiện công tác vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Ngành Y tế đã quản lý, khám sức khỏe, xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ cho người lao động tại 38 đơn vị với tổng số 13.819 người. Số lao động đạt sức khỏe loại 1 là 3.706 người, bằng 26,8%; loại 2 là 6.458 người, bằng 46,7%; loại 3 là 2.489 người, bằng 18%; còn lại là sức khỏe loại 4, loại 5.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã thực hiện quan trắc môi trường lao động cho 26 đơn vị với tổng số 2.230 mẫu, trong đó 2.129 mẫu đạt tiêu chuẩn, 101 mẫu không đạt tiêu chuẩn.

● Không có bệnh nhân sốt rét trên địa bàn tỉnh



Phun thuốc phòng, chống dịch bệnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Y tế đã tích cực triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết và sốt rét. Trong đó, tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh lồng ghép với phòng, chống bệnh do vi rút Zika tại các huyện, thành phố. Kết quả, đã đạt mục tiêu không để dịch lớn xảy ra, không để tử vong do sốt xuất huyết; khống chế tỷ lệ mắc sốt xuất huyết dưới 5 ca/100.000 dân. Hiện số ca mắc là 31 ca, tương đương so với cùng kỳ năm 2016 và không có yếu tố nội tỉnh.

Đối với bệnh sốt rét, toàn ngành tăng cường công tác quản lý đối tượng nguy cơ từ vùng sốt rét về trong các dịp nghỉ lễ tại các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, tổ chức giám sát dịch tễ sốt rét được 192 lượt, đạt 40% kế hoạch giao. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh không có bệnh nhân sốt rét.

HÀ DUNG

Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

(Xem trang 2)



Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Lê Văn Hưu, xã Cộng Hòa (Hưng Hà).

Phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội

(Xem trang 3)

▶ NGÀNH NGÂN HÀNG Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn tăng 12,5%

Sáng ngày 25/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

6 tháng đầu năm 2017, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 47.953 tỷ đồng, tăng 12,5% so với thời điểm 31/12/2016, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, tiền gửi dưới 12 tháng chiếm 60,4%, tiền gửi dài hạn chiếm 88,7%, tiền gửi nội tệ chiếm 97,6%.

Cùng với việc thực tốt công tác huy động vốn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn còn tập trung triển khai các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng. Đến ngày 30/6, tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đạt 55.945 tỷ đồng, tăng 8,7% so với thời điểm 31/12/2016, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, cho vay nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 14,8%, cho vay công nghiệp, xây dựng chiếm 35,8%, cho vay thương mại, dịch vụ chiếm 49,4% tổng dư nợ cho vay. Tổng doanh số cho vay đạt 48.722 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn (không tính dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Thái Bình).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh phát huy hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ, bảo đảm hệ thống ngân hàng trên địa bàn

(Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG

▶ Bàn giao 5.500 con gà giống cho hộ chăn nuôi

Sáng ngày 25/7, Hội Chăn nuôi tỉnh tổ chức bàn giao 5.500 con gà giống thuộc dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng an toàn trong chăn nuôi nông hộ do Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Hội Chăn nuôi gà Việt Nam tài trợ cho 10 hộ chăn nuôi ở hai xã Vũ Đoài (Vũ Thư), Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ).

10 hộ được lựa chọn tham gia dự án có chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi và khả năng đối ứng nguồn thức ăn. Tham gia dự án, các hộ được cung cấp miễn phí về con giống, hỗ trợ 30% thức ăn và chi phí vắc-xin. Dự án được thực hiện từ tháng 7 - 11/2017. Trước đó, các hộ chăn nuôi đã được cán bộ Trung tâm Khuyến nông Thái Bình hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà. Dự án nhằm cung cấp tư liệu sản xuất cho các hộ nông dân, từ đó nhân rộng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu.

HOÀNG LANH

▶ HƯNG HÀ Chăm sóc lúa mùa

Để tạo thuận lợi cho 11.000ha lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, ngay sau khi chống úng cục bộ, huyện Hưng Hà hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân tập trung bón thúc hết lượng phân còn lại cho lúa, bón tập trung, không bón rải nhai. Đối với diện tích lúa bị ngập úng cần kiểm tra bộ rễ, nếu rễ trắng, thân xanh dùng thuốc kích thích sinh trưởng phun cho lúa, giữ nước nông thường xuyên từ 2 - 3cm sau đó tiến hành bón thúc bằng phân NPK, tía đạm bảo đảm mật độ. Với những diện tích không thể phục hồi thì cấy lại bằng các giống ngắn ngày VS1, Bắc thơm số 7 bằng phương thức mạ nền cứng, cấy xong trước ngày 30/7. Đồng thời, bắt ốc bươu vàng và diệt chuột bằng mọi biện pháp.

TRÚC LÀNH

(Đài TTTT Hưng Hà)